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เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายภาคภูมิ มิ่งมิตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ได้กล่าวรายงานและเชิญนายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิด
โครงการ จากนั้นนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดการเสวนาวิชาการฯ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
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การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับจังหวัดหนองคายโดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย  
    หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขงที่เชื่อมโยงกับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยสะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่ ๑ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาในปจัจุบัน ท าให้ด่านพรมแดนระหวา่งไทยลาวปิด นักท่องเที่ยว
ทั้งสองประเทศไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ แต่ยังสามารถมีการขนส่งสินค้าระหว่างกัน อนึ่ง ด่าน
พรมแดนไทยและลาวในจังหวัดหนองคาย โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ เชื่อมระหว่างหนองคาย
และเวียงจันทน์ ถือเป็นจุดผ่านแดนที่มีจ านวนผู้เดินทางผ่านเข้า-ออกต่อวันมากที่สุดเมื่อเทียบกับจุดผ่าน
แดนระหว่างประเทศอื่นๆ ของไทย กล่าวคือประมาณ ๒.๗ ล้านคนต่อปี  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้
จังหวัดหนองคายในท้องที่จ านวน ๑๓ ต าบล ๒ อ าเภอ เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๒ 
ประกอบด้วย 
    ๑. อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ ต าบลประกอบดว้ย ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบล
บ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบล
หนองกอมเกาะ ต าบลหาดค า และต าบลหินโงม 
   ๒. อ าเภอสระใคร ๑ ต าบล คือต าบลสระใคร 
โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้จัดการสรรหาผู้ลงทุนพร้อมทั้งก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าเขต
พัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย โดยได้มีการก าหนดขายเอกสารการลงทุนแล้วจ านวน ๒ ครั้ง แต่ผลปรากฏว่า
ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ลงทุนยื่นซองเอกสารยื่นเสนอการลงทุน ส่วนครั้งที่ ๒ ผู้ลงทุนที่ยื่นเสนอจ านวน ๑ รายมีการ
พิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จากนั้น เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรมธนารักษ์ได้ปรับอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการเช่าลงจากเดิม แต่ยังไม่มีผู้ลงทุนยื่นซอง 
   ทั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ได้แก่ การก่อสร้าง
ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดหนองคาย นอกเหนือไปจากศักยภาพและ
โอกาสในการลงทุนของจังหวัดหนองคายที่มีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ ๑ และเส้นทางรถไฟสาย
หนองคายท่านาแล้งเชื่อมระหว่างสองประเทศแล้ว ยังมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรถไฟความเร็วสูงจาก
จีน-ลาวและเชื่อมโยงมาไทยเพ่ือส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒน า
ระบบรถไฟฟ้าความเรว็สงูระยะที่สองกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคายอีกด้วย เชื่อมั่นว่าหากมีการ
พัฒนาระบบรถไฟสมบูรณ์แล้วจะมีการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้าจ านวนมหาศาล 
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หัวข้อที่ ๑  
การเสวนาเรื่อง “แนวทางการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างไทย - สปป. ลาว” 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - แนวคิดและมุมมองของ รศ. ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   เมื่อกล่าวถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ คนไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีการยกเว้น
ภาษีเป็นพิเศษ สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังไม่เข้าใจการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แท้จริง นอกจากนี้เขต
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีจ านวนน้อยกว่าเขตเศรษฐกิจประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศเพื่อนบ้านมีจ านวนกวา่ ๑๐๐ เขต โดยที่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป. ลาวมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหลายแห่งมากกว่าไทย และในภาพรวมแล้วเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยประสบความส าเร็จ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอาจน ามาเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร การที่ต่างประเทศสนใจมาลงทุนในประเทศ
เวียดนามและเมียนมา เป็นเพราะมีการพัฒนาประเทศและเตรียมการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไว้พร้อมแล้ว  
   การทบทวนการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศและข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจร่วมจะเกิดประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้ พิจารณาถึงการเชื่อมต่อภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
โดยมีความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-border Transport 
Agreement: GMS CBTA) เพ่ือส่งเสริมการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างภาคี
สมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม และเพื่อปรับปรุงให้กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ กระบวนการ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport) ทั้งนี้ มีเส้นทางภายใต้
ความตกลง รวมทั้งหมด ๕ เส้นทางซึ่งรวมถึงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้ (เส้นทาง R3A) 
เชื่อมโยงไทย - สปป.ลาว – จีนตอนใต้ โดยความตกลง GMS CBTA นั้นครอบคลุม ๓ พิธีสารที่เกี่ยวกับการ
ขนส่งข้ามพรมแดน ครอบคลุมทั้งการขนส่ง การตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากร และการกักกัน ซึ่ง พิธีสาร
ต่างๆ ที่ก าหนดให้ประเทศภาคีต้องด าเนินการนั้น ต้องไปพิจารณาดูว่ามีผลบังคับใช้มากน้อยแค่ไหนที่จะให้
ประเทศภาคีด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นอย่างใดในเรื่องต่อไปนี้ 
    - Single Window Inspection (SWI) คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน  
      และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ) 
     - Single Stop Inspection (SSI) คือ การตรวจสอบสินค้า ณ จุดผ่านแดนเพียง 
      จุดเดียว 
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    - Common Control Area (CCA) คือ การตรวจปล่อยสินค้าในพื้นที่ควบคุม 
      เดียวร่วมกัน 
    - Harmonization & Integration of Systems คือ การบูรณาการระบบให้มี 
     ความสอดคล้อง 
     - Transit Traffic Regimes คือ การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ได้แก่ การพิจารณา 
       ก าหนดเลนขับรถซ้ายหรือขวา 
   ประเด็น Border Control Regulations ได้แก่ ข้อก าหนดด้านการผ่านแดนและการข้าม
พรมแดนของบุคคลซึ่งมีการยกเว้นการตรวจสินค้าทางกายภาพ การวางหลักประกัน การควบคุมการขนส่ง 
การก าหนดคุณสมบัติยานพาหนะที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดน และการก าหนดมาตรฐานของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อาทิ ถนน สะพาน เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ประเทศต่างๆ 
ในสหภาพยุโรปทั้ง ๒๖ ประเทศ (ไม่รวมอังกฤษ) ก าหนดไว้ว่าไม่ตอ้งมจีุดตรวจระหวา่งประเทศ (No Check 
Point) ในขณะที่ไทยและ สปป. ลาวต่างมีจุดตรวจเมื่อต้องเข้าดินแดนประเทศของตนโดยต้องมีการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของประเทศนั้นๆ 
    ทั้งนี้ เห็นได้ว่าอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงแม้จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพ่ือร่วมกันผลักดันให้ความตกลง GMS 
CBTA น ามาใช้ในทางปฏิบัติได้ หากแต่ยังมีปัญหาและอุปสรรค ท าให้ความคืบหน้าของความร่วมมือเป็นไป
อย่างล่าช้า อาจเนื่องจากฝักใฝ่ในความช่วยเหลือของญี่ปุ่น (จึงอาจไม่ค่อยสนับสนุนโครงการที่มีร่วมกับจีน
เท่าใดนัก) ส่งผลให้ความส าเร็จที่มีอยู่เป็นลักษณะความริเริ่มน าแผนการด าเนินการเบื้องต้น (Initial 
Implementation of the CBTA) เป็นแค่ในกระดาษเท่านั้น  โดยปัญหาส าคัญที่พบคือเรื่อง Trade 
Facilitation สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าในประเทศกลุ่ม CLMVT ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการจัดการภาคพื้นดินในการเคลื่อนย้ายสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าทางเรือ การจัดการเอกสารการค้า
ผ่านแดน การขออนุญาตการน าเขา้-ส่งออก และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น ส าหรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหานั้น เราต้องพยายามหาแนวทางในการตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ว่า 
          ๑. ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถขจัดข้อจ ากัดที่ส่งผลกระทบตอ่การเคลื่อนย้ายสินคา้
ในระดับภูมิภาคให้ได้    
       ๒. ท าอย่างไรจะท าให้การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพรมแดน
ติดต่อกันมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศนอกภูมิภาคได้ 
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    ๓. ท าอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเข้าถึงและใช้บริการเขตเศรษฐกิจพิเศษของตนได้ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าในประเทศสมาชิกและขยายไปต่างประเทศ โดยลักษณะที่กล่าว
มาในข้างต้นจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมโดยไม่จ ากัด 
    การมีเส้นทางขนส่งช่วยการเชื่อมต่อทางกายภาพ แต่โครงสร้างพื้นฐานต้องการกฎเกณฑ์ที่
อาจขัดแย้งต่อกฎหมายภายในของประเทศตา่งๆ เพราะต่างมีอ านาจอธปิไตยและกฎหมายของตนเอง อีกทั้ง 
พิธีสารที่จัดท าร่วมกันหากไม่ปฏิบัติตามกไ็ม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย  
   ในส่วนแนวคิดการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน ได้เสนอแนวคิดการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมกันระหว่างไทย- สปป. ลาว ไว้ว่า ในแง่ของการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันควรเป็นเช่นใด โดยให้
ข้อเสนอในลักษณะของการให้สัมปทาน คือ การให้นักลงทุนผู้ได้สัมปทานมาบริหารจัดการ และเมื่อมีรายได้
ก็ให้มีการแบ่งตามสัดส่วนที่ตกลงกันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยมีหน่วยงานรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
เข้ามาก ากับดูแล ทั้งนี้ เห็นว่าเราต้องการการพัฒนาสิ่งที่มากกว่าลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นการด าเนิน
โครงการการพัฒนาการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจไทย-ลาวในมิติทางกฎหมาย มีความจ าเป็นทั้งในทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนการเชื่อมต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนของไทยและกับ   
สปป. ลาวเป็นอย่างยิ่ง  
 

   - แนวคิดและมุมมองของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
     รองศาสตราจารย์ ดร. เวียงวิลัย เที่ยงจันไชย คณบดี คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว ว่าความคิดริเริ่มจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  และได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะขึ้น ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สปป. ลาวได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และรัฐบาลจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้น เพื่อเป็นเขตพัฒนาเมืองใหม่ ส่งเสริมการลงทุน การค้า การผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้มีการก าหนดเงื่อนไขการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจไว้
ชัดเจน ได้แก่ การให้สัมปทานที่ดนิที่ก าหนดใหอ้ายุสัมปทานที่ดิน (การอนุญาตในการลงทุน) สูงสุดได้ไม่เกิน 
๕๐ ปี (ลดลงจากเดิม ๙๙ ปี) ยกเว้นสถานที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต แต่สามารถต่ออายุสัมปทานได้โดยต้อง
ผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติลาว ปัจจุบัน สปป. ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษจ านวน ๑๔ เขต 
   ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๑ มีบริษัทลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว 
จ านวน ๓๓๗ บริษัท โดยมีมูลค่า ๖๘ พันล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้พัฒนาภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุน และมีกฎหมายส่งเสริมการลงทุน
หลายมาตราที่เกี่ยวข้อง 



๖ 

 

    ปัญหาของเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว มีดังนี้ 
    ๑) คุณภาพแรงงานของลาวยังไม่สามารถสู้กับประเทศอื่นได้ 
    ๒) การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างนักลงทุนกับรัฐ นักลงทุนกับผู้พัฒนา 
ปัจจุบันมีการด าเนินการแก้ไขโดยการใช้วิธีการประนีประนอม 
    ๓) ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาระหว่างรัฐกับผู้รับสัมปทาน 
    ๔) การแก้ไขปัญหาโดยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ทั้งนี้ เห็นว่าในการด าเนินเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมของลาวและประเทศอื่นๆ อาจท าเป็น
สนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วเสนอกระทรวงพัวพัน (กระทรวงการต่างประเทศ) ของ สปป. ลาวได้  
เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกนัระหว่าง สปป. ลาวและไทยนั้น ในมุมมองของนักวชิาการ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ 
แต่ต้องมีการตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพ่ือพิจารณาว่าจะน าพื้นที่ใดมาจัดท าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมกัน โดยอาจท าได้ใน ๓ แบบคือ ๑) รัฐบาลกับรัฐบาล ๒) รัฐบาลกับเอกชน ๓) เอกชนด าเนินกิจการ 
ทั้งนี้ เห็นว่าต้องมีการน าเสนอฝ่ายบริหารอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันให้ก้าวหน้า ส าหรับในเรื่องของโครงการรถไฟ ลาว -จีน-ลาว เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้
สปป. ลาวซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (landlocked) ได้มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศ Land-linked 
ส่งผลให้มีการค้าขายและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนมากยิ่งขึ้น 
   อาจารย์เล่งศักดิ์ บุญทะลาด ชี้แจงว่าการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาประเทศให้มีความศิวิไลซ์ โดยมีการวิจัยความเป็นไปได้ก่อนและมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ก าหนด
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดผู้เข้ามาลงทุนและพัฒนา และเห็นด้วยที่จะให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงเห็นพ้องให้มีเขตเศรษฐกิจร่วมระหว่างไทยและ สปป. ลาว 
   อาจารย์บุญเที่ยง พมมะจัน กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เคย
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและต่างประเทศ ในบริบทประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๒ : กิจกรรม
การประชุม เจรจา และหารือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ระหว่างส านักงานเลขาธิการของรัฐ
สมาชิกอาเซียนกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเพิ่มเติมว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของ สปป. ลาวปัจจุบันมีจ านวน ๑๔ เขตและอาจมีการจัดตั้งเพ่ิมได้อีก 
  อาจารย์ทองพูน สุขเกษม อาจารย์สาขาวิชากฎหมายมหาชน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมาย
ฉบับใหม่ของ สปป. ลาว นี้ใช้ครอบคลุมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ อนึ่ง ค าจ ากัดความ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือเขตที่ก าหนดให้สร้างพัฒนาเป็นเมืองใหม่รอบด้านและสามารถมีประชาชนอาศัย
อยู่ ได้  ขณะที่ เขตเศรษฐกิจเฉพาะคือเขตที่ก าหนดให้ เพ่ือส่งเสริมในสาขาใดหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น  



๗ 

 

เขตอุตสาหกรรม การผลิตเพ่ือส่งออก เขตท่องเที่ยว เขตการค้าปลอดภาษี เขตเศรษฐกิจชายแดน ฯลฯ   
โดยต้องเป็นเขตที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ และได้ตอบข้อซักถามถึงจุดดึงดูดของนักลงทุนให้มาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของลาว ได้แก่ 
    ๑) นโยบายและมาตรการทางภาษี โดยมีการงดเวน้การจัดเก็บภาษี เช่น การน าเข้า
วัสดุอุปกรณ์ 
    ๒) เส้นทางถนน R3A 
    ๓) เขตท่องเที่ยว เช่น ท่าแขก เขตพัฒนาภูเขียว เป็นต้น 
    ๔) เขตเศรษฐกิจพิเศษสีทันดอนที่ เพ่ิงได้รับการอนุมัติเรื่องมาตรการภาครัฐ  
อาทิ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า (มีส่วนลดถึงร้อยละ ๕๐ หากผลิตเพื่อการส่งออก) บางเขตอาจมีการยกเว้นการจัดเก็บ
ภาษี (๕ ปี หรือบางทีก็ ๑๐ ปี) 
    ๕) การลดอายุสัมปทานจาก ๙๙ ปีเหลือ ๕๐ ปี และสามารถต่ออายุได้อีก ๒๕ ปี 
เพื่อป้องกันปัญหาการที่ผู้ลงทุนไม่เร่งการพัฒนาพื้นที่ 
   อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้างบางประการ อาทิ การเวนคืน
ที่ดินและชดเชยเงินให้ชาวบ้านที่มีเงินงบประมาณจ ากัดและล่าช้า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่มาก และ
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพราะรัฐบาลต้องการให้เป็น
เขตเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนายั่งยืน 
   ส าหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยความร่วมมือของไทยและลาว 
ต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายปกครอง ในเรื่องของ State Liability, Administrative Regulation, 
Administrative Litigation และ State Compensation Law ด้วยเช่นกัน รวมถึงการฟ้องร้องรัฐในกรณี
สัมปทานที่ดิน เช่น การก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

หัวข้อที่ ๒  
การเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการร่วมมือทางการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
หนองคายกับเขตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว” 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดามร ค าไตรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ดามร ค าไตรย์  ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณ ฑิต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินรายการเสวนาเรื่อง “แนวโน้มการร่วมมือทางการค้าการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายกับเขตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว” โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายประกอบด้วย ๑๓ ต าบล ได้แก่ ๑๒ ต าบลในอ าเภอเมือง และ ๑ ต าบลในอ าเภอสระใคร ในการ
ด าเนินการเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในปัจจัย ๔ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. การคมนาคมขนส่ง การศุลกากร 
 ๒. ระบบไฟฟ้า 
 ๓. ระบบประปา 
 ๔. สถานีขนส่ง 

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายยังไม่มีการพัฒนาไปมากกว่านี้
ค าถามส าคัญคือ เหตุใดเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายจึงยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม 

นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย ให้ความเห็นในเรื่อง
เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ว่าได้มีการจัดการประมลูจ านวน ๓ ครั้ง แต่ปรากฏว่ายังไม่มผีู้ประกอบการมา
ด าเนินการใดๆ โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

๑. เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานส าคัญอย่าง “ถนน” ที่ยังไม่เรียบร้อย คับแคบ แม้ว่าในปัจจุบันพ้ืนที่
ดังกล่าวจะมีระบบไฟฟ้าและประปาแล้ว ทั้งนี้ ทางภาครัฐให้เหตุผลว่าต้องรอให้มีคนมาประมูลให้ได้ก่อน
แล้วรัฐจะเข้ามาพัฒนาถนนให้  

๒. เรื่องนโยบายของภาครัฐซึ่งไม่มีแผนการเตรียมการที่ชัดเจน ขาดการเตรียมความพร้อมเรื่องคน 
ขาดการพัฒนาผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การหาตลาดให้กับ SMEs แต่กลับไป
มุ่งเน้นกับสินค้า OTOP เพียงอย่างเดียว ซึ่งทางหาการค้าฯ ได้ประสานขอ ๑๒ ต าบลในเขตอ าเภอเมืองให้
พิจารณาเรื่องการขอลดหย่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ให้น้อยลง แต่จะได้ภาษีรายได้เพ่ิมขึ้น  และยังมี
ความเห็นว่าภาครัฐยังไม่มีการก าหนดมาตรการพิเศษมาช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น 
หากมีการซื้อเหล็กหรือน้ าจากในพ้ืนที่อาจไดล้ดราคาซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
ทั้งยังไม่เห็นว่ารัฐได้ก าหนดเงื่อนไขในการให้สิทธิกับผู้มาลงทุนในพ้ืนที่นี้  



๙ 

 

 นอกจากนี้ ยังเห็นว่ารัฐยังไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆ ที่จะรองรับโครงการรถไฟจากจีนมายัง
ลาว (เวียงจันทน์) ไทยควรจะต้องด าเนนิการใดๆ เพื่อรองรับในเรื่องดงักล่าว ซึ่งทางหอการคา้ไดเ้คยเสนอใน
เรื่องการขอ VAT Refund แต่ทางรัฐปฏิเสธ โดยเห็นว่าหากสามารถท า VAT Refund ในพ้ืนที่ได้ก็จะ
ส่งเสริมให้มีการซื้อขายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น แทนที่คนจากลาวจะหันไปซื้อสินค้าจากประเทศจีนแทน 
 ๓. ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ พบว่าในบางพ้ืนที่ที่รัฐก าหนดให้เป็นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น
ยังไม่เหมาะสมเท่าใดกับสภาพของจังหวัด 
 

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความเห็น
ว่าจากแนวคิดของภาครัฐในการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการส่งเสริมการค้าขายระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนซึ่งจังหวัดหนองคายก็นับเป็นจังหวัดหนึ่งมีมูลค้าการค้าขายชายแดนที่มี
มูลค่าสูง 
 ค าถามที่เกิดขึ้นคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษรุ่นที่ ๒ ของไทยนั้นมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน รัฐอาจ
มองแค่เรื่องการค้าชายแดนเท่านั้น เรื่องอื่นๆ ตามมาทีหลัง อย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อ าเภอสระใคร 
อาจมองว่าน่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมได้และยังไม่ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน ไม่ได้มีการพิจารณาตาม
ความเป็นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับ สปป. ลาวแล้วจะพบว่า ลาวไม่ได้อยู่นิ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้สภาพการเมืองยังมีเสถียรภาพและมั่นคงกว่าการเมืองไทย เช่นเดียวกับเวียดนามที่มีความมั่นคง
ทางการเมืองเช่นกัน  
 จากเหตุผลข้างต้นจึงน าไปสู่แนวคิดว่าเราควรต้องเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินการ ควรมีการ 
reset เสียใหม่ โดยรัฐควรมีการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เหมาะกับบริบทของแต่ละจังหวัด เพราะเรา
ไม่สามารถจะบริหารจังหวัดในรูปแบบเดียวกันให้เหมือนกันหมดได้ 
ค าถามที่ตามมาคือ ท าอย่างไรให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินการต่อไปได้ 

นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย แสดงความเห็นว่า ภาครัฐ
อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ เพ่ือจะได้มีนักลงทุนเข้ามา หรือไม่รัฐบาลอาจเข้ามาลงทุนเองแล้วให้ SMEs ไป
ด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับเรื่องธุรกิจ SMEs นั้นมีความเห็นว่ารัฐไม่ช่วยใน
เรื่องการหาตลาดให้ ให้เฉพาะการสนับสนุนเงินกู้แต่ไม่ช่วยพัฒนา ไม่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้แก่พวกเขา 
รวมทั้งยังไม่มีการให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่ SMEs  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดามร ค าไตรย์ แสดงความเห็นว่า การที่เราจะท าความเข้าใจกับสถานการณ์
ข้างต้นเราควรเริ่มจากการท าความเข้าใจเสียก่อนว่า ประชาชนมองเรื่องนี้อย่างไร และภาครัฐมองเรื่องนี้
อย่างไร เมื่อสองฝ่ายมองภาพที่ต่างกันแล้วจะท าให้เกิดปัญหาคือ ประชาชนไม่สามารถน าเสนอภาพที่รัฐ



๑๐ 

 

ต้องการได้ เพราะพวกเขามองไม่เห็นภาพเดียวกัน ในขณะที่มุมมองภาครัฐมักจะน าเอาแนวคิดมาจาก
ต่างประเทศ แต่ประชาชนจะมองจากบริบทของท้องถิ่น ซึ่งมักมองว่าถ้าวิธีการ กฎ ระเบียบเอื้อต่อ
ประชาชนและไม่ซับซ้อนก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร ดังนั้น เรื่องการค้าชายแดนหรือการค้าระหว่างประเทศจึง
ถือเป็นเรื่องปกติของประชาชน แต่ต่อมาเมื่อรัฐน าเอาแนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ โดยมุ่งหวัง
ว่าการค้าจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดการค้าในภูมิภาคอาเซียนนั้น ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการค้าแบบทวิภาคี
มากกว่าที่จะเป็นการค้าแบบสหภาพยุโรปที่อยู่ภายใต้หลักการ Supranational Power ซึ่งมุ่งหวังให้การค้า
ของประเทศในสหภาพยุโรปเป็นปึกแผ่น  

ประเด็นค าถามที่ต้องพิจารณา คือ มีรัฐบาลในสมัยหนึ่งเน้นการสร้าง SMEs เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แต่
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นเพราะอะไร หากท่านได้อ่านหนังสือ  The Mystery of Capital: Why 
Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else ข อ ง  Hernando de Soto ซึ่ ง
น าเสนอว่า เหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากในประเทศตะวันตกแต่ในเอเชียกลับไม่ค่อยมี
การคิดท าอะไรใหม่ๆ ดังนั้น เมื่อไทยน าแนวคิดการสร้าง SMEs มาจากประเทศตะวันตกแล้ว จึงเกิดปัญหา
ในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตน เช่นเดียวกันกับแนวคิดการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งในบางพ้ืนที่ก็
อาจพอจะไปได้ แต่ในบางพ้ืนที่กลับไม่มีความก้าวหน้าเช่นในกรณีของจังหวัดหนองคาย  ในเรื่องของ
เศรษฐกิจพิเศษนั้นไม่ควรจะก าหนดโดยรัฐเพียงเท่านั้น แต่ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดด้วย  

หลักการส าคัญของอาเซียนมีอยู่ ๒ ประการ คือ ๑. การห้ามแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ
สมาชิก (ASEAN Non-Interference) ๒. ลักษณะของ ASEAN Way กล่าวคือขึ้นกับความพอใจและความ
พร้อมของประเทศสมาชิกใด ท าให้อาเซียนที่มีข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับ แต่บังคับใช้ไม่ได้ เพราะหลัก
พ้ืนฐานข้างต้นเป็นอุปสรรค ส าหรับในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างไทย-สปป. ลาว เห็นว่า
สามารถด าเนินการได้โดยการจัดท าเป็นสนธิสัญญา ๒ ฝ่ายระหว่างไทยและ สปป. ลาว เพ่ือให้ร่วมกัน
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมแบบทวิภาคีและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจ
รวมถึงการบูรณาการกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ความท้าทายส าหรับการด าเนินการ คือ จะท าอย่างไร 
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
การบรรยายเร่ือง “การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย” 

นายนเรนทร แก้วโท ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
ส านักงานจังหวัดหนองคาย น าเสนอว่าจังหวัดหนองคาย มีวิสัยทัศน์ดังนี้ เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
รุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ ๘ ของโลก เป็นช่องทางการค้าชายแดนระหว่าง
ไทยกับ สปป. ลาว ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนผ่านจังหวัดอื่นๆ มีจุดผ่าน
แดนถาวร ๒ แห่ง (ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และด่านท่าเรือหายโศก) และจุดผ่อนปรนการค้า ๔ แห่ง 



๑๑ 

 

(อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสนามบินจังหวัดอุดรธานี (ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) สามารถเชื่อมโยงกับ    
กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ทั้ งทางถนน (ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร) และทางรถไฟ ดังนั้น 
จังหวัดหนองคายจึงเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเมืองหลวงของทั้งสองประเทศได้ทั้งทาง
ถนน ทางรถไฟ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยเฉพาะหลวงพระบางและกรุงเวียงจันทน์ นอกจากนี้ ความเป็นเมืองน่าอยู่
ของจังหวัดหนองคายจะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้และ
ให้จังหวัดหนองคายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยประชาชนลาวจะเดินทางเข้า
มายังฝั่งไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพ่ือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง อนึ่ง ขณะนี้ มีการ
หยุดชะงักเนื่องจากภาวะโควิด-๑๙ อย่างไรก็ดี หากมีการเปิดด่านชายแดนตามปกติคาดว่าเศรษฐกิจ
ระหว่างทั้งสองประเทศจะหมุนเวียนได้เหมือนเดิม ซึ่งการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
มีปัจจัยส าคัญที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงมีดังนี้ 
 ๑. ความพร้อมด้านพ้ืนที่ 
 ๒. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

๓. ความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ 
๔. ความพร้อมด้านกิจการเป้าหมาย 
๕. ความพร้อมด้านการให้บริการ/ค าปรึกษา 
๖. ความพร้อมด้านการลงทุน 

 นอกจากนี้ สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ ข้าว ยางพารา สับปะรด ปลานิลกระชัง   
โคขุน และการเลี้ยงไก่ไข่ การท่องเที่ยวเน้นในเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ เชิงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวในเชิงเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ในส่วนของการพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างประเทศ มีแผนการสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางระหว่าง
ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน – สปป. ลาว – ประเทศไทย) โดยรถไฟดังกล่าวจะออกเดินทางจากเมือง
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านเมืองหลวงน้ าทา สปป. ลาว – กรุงเวียงจันทน ์สปป.ลาว และเส้นทาง
ภายในประเทศ (กรุงเทพ – จังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดหนองคาย) โดยคาดว่าจะเริ่มมีการเปิดทดลอง
เดินทางในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕   
  
 
 



๑๒ 

 

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
หัวข้อที่ ๓  
การศึกษาดูงานสถานที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ณ ที่ว่าการอ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย 
   เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะเดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ที่ว่าการอ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ในการนี้ นายเตชิต  ทรงบุญศาสตร์ นายอ าเภอสระใคร พร้อมด้วยข้าราชการและผู้น า
ท้องถิ่นได้ให้การต้อนรับคณะเดินทาง โดยนายอ าเภอสระใคร ได้บรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมของ
พ้ืนที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย โดยมีเนื้อที่ ๗๑๘ -๐-๔๖ ไร่ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมีประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้จังหวัดหนองคายในท้องที่
จ านวน ๑๓ ต าบล ๒ อ าเภอ เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) อ าเภอเมือง
หนองคาย ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย (๑) ต าบลบกหวาน (๒) ต าบลในเมือง (๓) ต าบลบ้านเดื่อ (๔) ต าบล
ธาตุบังพวน (๕) ต าบลโพธิ์ชัย (๖) ต าบลโพนสว่าง (๗) ต าบลมีชัย (๘) ต าบลเวียงคุก (๙) ต าบลสีกาย (๑๐) 
ต าบลหนองกอมเกาะ (๑๑) ต าบลหาดค า (๑๒) ต าบลหินโงม ๒) อ าเภอสระใคร ๑ ต าบล คือ ต าบลสระใคร 
     ในการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายนั้น ได้มีค าสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายในการเพิกถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้รว่มกัน คือ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านไชยาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ต าบลสระใคร อ าเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีเนื้อที่ ๗๑๘ -๐-๔๖ ไร่ และจังหวัดหนองคายได้ออกโฉนดที่ดินพร้อมส่ง
มอบพ้ืนที่ให้อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
และการสรรหานักลงทุนต่อไป 
  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย   
  จังหวัดหนองคายได้ เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
ดังนี้ 
 ๑. ด้านถนน กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการส ารวจและออกแบบ
ถนนสาย ทล. ๒ –ทล. ๒ อ าเภอเมืองและอ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ ๒๖ 
กิโลเมตร เขตทาง ๔๕ – ๖๕ เมตร ระยะแรกเป็นถนน ๔ ช่องจราจร กว้างข้างละ ๓.๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง 
๓ เมตร เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและชุมชนโดยรอบ 
 



๑๓ 

 

 ๒. ด้านระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย ๒ ณ บ้านไชยา หมู่ที่ ๔ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย ก าลังผลิต ๕๐ MVA 
 ๒.๒ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าหนองคาย ๓ ณ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓ ต าบลหินโงม อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ก าลังผลิต ๕๐ MVA 
  ๓. ด้านระบบประปา 
 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ณ บริเวณบ้านโคกป่าฝาง หมู่ที่ ๓ ต าบลปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ 
ก าลังการผลิต ๑,๐๐๐ ลบ./ชม. ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ๔. ด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ 
 การขนส่งทางถนนสามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (สปป. ลาว) และมี
โครงข่ายในการสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
  สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. เนื่องจากถนนเข้าไปในพ้ืนที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย หมู่ที่ ๔ ต าบล 
สระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ยังเป็นถนนลูกรังท าให้การเข้าไปในพ้ืนที่ยังไม่สะดวก ประกอบ
กับพ้ืนที่ถนนอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ท าให้ทางอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 ๒. เนื่องจากพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย หมู่ที่ ๔ ต าบลสระใคร อ าเภอ 
สระใคร จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์และเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
จึงมีชาวบ้านบางส่วนได้มีการร้องเรียนเพ่ือขอคืนพื้นที่ส าหรับใช้เป็นป่าชุมชน 
 ๓. ถนนทางเข้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายแคบท าให้เกิดปัญหาในการคมนาคมขนส่ง 
  ๔. ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ท าให้เกิดความกังวลในเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาในพ้ืนที่ 
และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ท าให้ที่ดินบริเวณโดยรอบมีราคาสูงขึ้น จึงมีการซื้อขาย
ที่ดินในลักษณะของการลงทุนเพ่ือเก็งก าไรโดยไม่ได้น าที่ดินมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 



๑๔ 

 

การศึกษาดูงานกระบวนการผ่านแดนของไทย – ลาว ณ ด่านศุลกากรหนองคาย 
                  คณะเดินทางได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย ซึ่งตั้ งอยู่ที่  ถนนเฉลิม 
พระเกียรติ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดย พ.ต.อ. ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ 
นายด่านศุลกากรหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายพิทูร ศรีอินทร์งาม ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร     
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะเดินทาง โดยสรุปได้ดังนี้  
 ด่านศุลกากรหนองคาย สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐทั้งหมด ๕๖๓,๘๐๔,๖๘๙ บาท ลดลง
จากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๖๔.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐  
 - อากรขาเข้า ๗.๘๕ ล้านบาท ลดลง จ านวน ๗.๗๗ ล้านบาท 
 - ค่าธรรมเนียม ๓๖.๖๐ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๑.๒๐ ล้านบาท 
 - ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถจัดเก็บรายได้รวม ๔๔.๔๕ ล้านบาทสูงกว่า
ประมาณการ ๑๐.๐๗ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๒๙ แต่ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ ๗  
 - การจัดเก็บทะลุเป้า จ านวน ๔๐.๙๘ ล้านบาท ภายในเวลา ๑๐ เดือน โดยเป็นผลจาก 
การขายทองของกลางกว่า ๓๐ ล้านบาท 
 
 สัดส่วนมูลค่าสินค้าน าเข้าและส่งออก ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓  
                           มูลค่าน าเข้า จ านวน ๑๑,๑๓๒ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๕  
                                  - สินค้าขาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ๑) พลังงานไฟฟ้า ๔,๔๔๘ ล้านบาทลดลง 
๗๗๗ ล้านบาท ๒) ทองค า ๔,๑๙๘ ล้านบาท (ไม่มีการน าเข้าในปี ๒๕๖๒) ๓) ชุดสายไฟ ๓๙๐ ล้านบาท
ลดลง ๓๓๖ ล้านบาท  
                                - สินค้าที่จัดเก็บอากรสูงสุด ได้แก่ ๑) กากเบียร์ ๐.๙๓ ล้านบาท ๒) สินค้าอื่นๆ 
ที่ท าด้วยเหล็กกล้า ๐.๗๑ ล้านบาท ๓) ผ้าทอ ๐.๕๙ ล้านบาท 
                          มูลค่าส่งออก จ านวน ๔๔,๕๖๗ ล้านบาท ลดลง ร้อยละ ๑๔ 
                                - สินค้าขาออก ที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ได้ ๑) น้ ามันเชื้อเพลิง ๕,๙๕๓ ล้านบาท 
ลดลง ๓,๒๒๖ ล้านบาท ๒) พลังงานไฟฟ้า ๒,๔๖๐ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ๑,๙๕๘ ล้านบาท  
๓) รถยนต์นั่ง ๒,๒๐๗ ล้านบาท ลดลง ๑,๗๘๒ ล้านบาท  
 

สถติยิานพาหนะ เขา้-ออก ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รถบรรทุก ๑๔๔,๑๒๖  คนั             ๑๔๘,๙๓๒  คนั 
- รถบรรทุกผ่านแดน       ๓๐,๕๓๗  คนั               ๓๓,๗๑๕  คนั 
- รถส่วนบุคคล           ๘๘๑,๑๕๘  คนั                    ๕๔๕,๘๘๘  คนั 
- รถโดยสาร                ๑๓,๖๓๘  คนั               ๑๖,๗๒๔  คนั 
- ประชาชน ๔.๘๕ ล้านคน                        ๒.๕๗ ล้านคน 

 
 



๑๕ 

 

 คาดการณ์การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 ๑. การจัดเก็บรายได้จากอากรขาเข้า (ร้อยละ ๑๘ ของรายได้) สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุด  (พลังงานไฟฟ้า,ทองค า)  ไม่มีการจัดเก็บอากร สินค้าที่มีการจัดเก็บอากรมีการน าเข้าในปริมาณไม่มาก 
 ๒. การจัดเก็บจากค่าธรรมเนียมศุลกากร (ร้อยละ ๘๒ ของรายได้) ค่าขายของกลางที่เป็น
รายได้หลักในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อันเป็นผลจากการจับกุมทองค าและเงินไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
การจับกุมอาจจะท าได้ยากขึ้นเพราะผู้น าเข้าหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมาย  
 ความท้าทายของด่านศุลกากรหนองคายในปี ๒๕๖๔  
 ๑. โครงการรถไฟความเร็วสูงสาย คุณหมิง – นครหลวงเวียงจันทรน์ ระยะทาง ๑,๐๑๑ 
กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง ๑๕ ชั่วโมง คาดว่าจะเปิดใช้งาน ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 ๒. ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของเร่งด่วนทางบก (Land Express Center) 
 ๓. โครงการรถไฟความเร็วสูงสาย กรุงเทพฯ – หนองคาย (โครงการความร่วมระหว่าง
รัฐบาลไทย – รัฐบาลจีน  ซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ  
 ช่วงที่ ๑ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง ๒๕๓ กิโลเมตร คาดว่าจะเปิดใช้งานปี ๒๕๖๘ 
 ช่วงที่ ๒  นครราชสีมา – หนองคาย  ระยะทาง ๓๕๕ กิโลเมตร คาดว่าจะเปิดใช้งานปี ๒๕๗๑ 
 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้พาชมการปฏิบัติงานจริง ณ ด่านพรมแดนหนองคาย 
บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๑ จังหวัดหนองคาย ซึ่งการน าเข้า - ส่งออกสินค้ามีพิธีการทาง
ศุลกากร ดังนี้   
       พิธีการศุลกากรน าของเข้าทางบก 
 1. การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) 
 ผู้รับผิดชอบควบคุมการขนส่งสินค้ามีหน้าที่รายงานยานพาหนะเข้าและยื่นบัญชีสินค้าทางบก 
(Car Manifest) ตามแบบ ศบ.1 เมื่อยานพาหนะจากต่างประเทศมาถึงด่านพรมแดนทางบก โดยการส่ง
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกรมฯ ได้รับข้อมูลและท าการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต่อมาระบบฯ ท าการออกเลขที่รับ
รายงานยานพาหนะ (Received Control Number) ให้แก่ผู้รับผิดชอบการขนส่งเพ่ือน ามาแสดงต่อพนักงาน
ศุลกากร ณ ด่านพรมแดนทางบกที่ได้มาถึง เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสอบข้อมูลเพ่ืออนุญาตให้ควบคุม
ยานพาหนะไปยังด่านศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าต่อไป 
 กรณีผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าไม่สามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เองได้ให้กรอก
รายละเอียดในรายงานยานพาหนะเข้าและบัญชีสินค้าทางบก (Car Manifest) ตามแบบ ศบ.1 ให้ครบถ้วน 
น ามายื่นแบบ ศบ. 1 ต่อพนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนเพ่ือตรวจสอบและส่งข้อมูลเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมฯ เพ่ือออกเลขที่รับรายงานยานพาหนะ (Received Control Number) ก่อนอนุญาต
ให้ควบคุมยานพาหนะไปยังด่านศุลกากร 
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 2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า 
 เมื่อยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าได้ผ่านด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากร ในกรณีที่เป็นสินค้า
ทั่วไป ผู้น าของเข้าจะต้องจัดท า “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (กศก. 99/1 )” ตามมาตรฐานและรูปแบบที่กรมศุลกากรก าหนด โดยส่งข้อมูล 
ใบขนสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมฯ ได้รับข้อมูลแล้วจะท าการตรวจสอบและตัดบัญชีสินค้าทางบก  (Car Manifest) หากพบว่าข้อมูล
ถูกต้องตามมาตรฐานและรูปแบบที่ก าหนด ระบบคอมพิวเตอร์จะตอบกลับและออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า
เพื่อให้ผู้น าของเข้าไปด าเนินการช าระภาษีอากรและรอรับการตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรต่อไป 
 2.1 ข้อมูลที่ควรจัดเตรียมเพื่อใช้ประกอบการยื่นใบขนสินค้าขาเข้า 
 - บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 - บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 - ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) 
 - ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
 - ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต กรณีเป็นของต้องก ากับหรือสินค้าที่ต้องควบคุมการน าเข้า 

- หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) (กรณีขอลดอัตราอากร) 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า  

เป็นต้น 
2.2 วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ามายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร สามารถ

ท าได้ 4 ช่องทางดังนี้ 
- ผู้น าของเข้าส่งข้อมลูใบขนสินคา้ขาเข้าด้วยตนเอง โดยจะต้องลงทะเบียนเปน็ผู้ผ่านพิธีการ

ศุลกากรหรือด าเนินพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากรก่อน 
- ผู้น าของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน 
- ผู้น าของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
- ผู้น าของเข้ายื่นใบขนสินคา้ขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้งแบบรายละเอียดข้อมลูใบขน

สินค้าขาเข้า (ใบน าคีย์) ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้า  
3. การช าระค่าภาษีอากร 
 เมื่อผู้น าของเข้าได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและได้รับ

การตอบกลับเลขที่ ใบขนสินค้าแล้ว ผู้น าของเข้าจะต้องด าเนินการช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และ
ค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร โดย
ผู้น าของเข้าสามารถช าระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้ 

 3.1 ช าระด้วยตนเองที่หน่วยรับช าระเงินทุกแห่งของกรมศุลกากร ทั้งในรูปแบบเงินสด  
บัตรภาษี บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเช็คของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ าประกันและได้รับอนุมัติจากกรม
ศุลกากร 
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 3.2 ช าระในระบบ e-Payment คือ การช าระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขน
สินค้า โดยการตัดยอดบัญชีธนาคารของผู้น าของเข้าตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมศุลกากร 

 3.3 ช าระในระบบ e-Bill Payment คือ การใช้เอกสารของกรมศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า 
ใบสั่ งเก็บ  ซึ่ งมี  QR Code หรือ  Bar Code หรือ เลขอ้ างอิ งตามที่ ปรากฏในเอกสารนั้ น  ไปช าระ              
ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือ Internet Banking หรือ ATM หรือช่องทางการรับช าระเงินอื่น ๆ ของ
ธนาคาร หรือ ผ่านตัวแทนรับช าระเงินที่ท าความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 
และ บิ๊กซี 

 4. การตรวจปล่อยของออกไปจากอารักขาศุลกากร 
 เมื่อผู้น าของเข้าได้ยื่นใบขนสินค้าพร้อมช าระค่าภาษีอากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบ

คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลในใบขนสินค้าดังกล่าว แล้วแจ้งค าสั่ง
การตรวจให้ผู้น าของเข้าทราบเพื่อด าเนินการตามค าสั่งการตรวจต่อไป เช่น 

 4.1 กรณีมีค าสั่ง “ยกเว้นการตรวจ (Green Line)” ผู้น าของเข้าสามารถไปติดต่อเจ้า
พนักงานศุลกากรเพ่ือน าของออกจากอารักขาได้ทันที 

4.2 กรณีมีค าสั่ง “ให้เปิดตรวจ (Red Line)” ผู้น าของเข้าต้องติดต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
เพื่อท าการตรวจสอบของก่อนน าของไปจากอารักขา 

4.3 กรณีมีค าสั่ง “ให้พบพนักงานศุลกากรเนื่องจากได้รับยกเว้นใบอนุญาต (Yellow 
Line)” ผู้น าของเข้าต้องตดิต่อเจ้าพนักงานศลุกากรเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับยกเว้นใบอนุญาตก่อนน า
ของไปจากอารักขา 
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                  พิธีการศุลกากรส่งของออกทางบก 
 1. การยื่นใบขนสินค้าขาออก 
 ผู้ส่งของออกที่ประสงค์จะส่งสินค้าทั่วไป* ออกจากราชอาณาจักรผ่านเขตแดนทางบก 
จะต้องจัดท าข้อมูล “ใบขนสินค้าขาออก (กศก. 101/1)” ตามรูปแบบและมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด 
โดยจะต้องจัดท าข้อมูลใบขนฯ ดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
ศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมายังด่านศุลกากรที่จะส่งของออก เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ได้ตรวจสอบข้อมูล
ใบขนฯ ที่ส่งมาแล้ว หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งเลขที่ใบขนสินค้าขาออกตอบกลับไปยังผู้ส่งของ
ออก เพื่อให้ผู้ส่งออกไปด าเนินการช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และท าการขนย้ายของไปยังด่านศุลกากรเพื่อ
รับการตรวจปล่อยต่อไป 
 ๑.๑ ข้อมูลที่ควรจัดเตรียมเพื่อใช้ประกอบการยื่นใบขนสินค้าขาออก 
 - บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
 - บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 - ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต (กรณีเป็นของต้องก ากัดหรือสินค้ าที่ต้องควบคุมการ
ส่งออก) 
 ๑.2 วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร สามารถท าได้ 
4 ช่องทางดังนี้ 
 - ผู้ส่งของออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกด้วยตนเอง โดยจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธี
การศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากรกับกรมศุลกากรก่อน 
 - ผู้ส่งของออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน 
 - ผู้ส่งของออกให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล 
 - ผู้ส่งของออกยื่นใบขนสินค้าขาออกในรูปแบบเอกสาร พร้อมทั้งแบบรายละเอียดข้อมูล  
ใบขนสินค้าขาออก (ใบน าคีย์) ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก 
 2. การช าระค่าภาษีอากร 
 เมื่อผู้ส่งของออกได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและได้รับ
การตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว ผู้ส่งของออกจะต้องด าเนินการช าระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และ
ค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อย โดยผู้ส่งของออกสามารถช าระ 
ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้ 
 2.1 ช าระด้วยตนเองที่หน่วยรับช าระเงินทุกแห่งของกรมศุลกากร ทั้งในรูปแบบเงินสด  
บัตรภาษี บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเช็คของผู้ประกอบการที่มีธนาคารค้ าประกันและได้รับอนุมัติ 
จากกรมศุลกากร 
 2.2 ช าระในระบบ e-Payment คือ การช าระเงินค่าภาษีอากรพร้อมกับการส่งข้อมูลใบขน
สินค้า โดยการตัดยอดบัญชีธนาคารของผู้ส่งของออกตามที่ได้แจ้งไว้กับกรมศุลกากร 
 2.3 ช าระในระบบ e-Bill Payment คือ การใช้เอกสารของกรมศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า 
ใบสั่ งเก็บ  ซึ่ งมี  QR Code หรือ  Bar Code หรือ เลขอ้ างอิ งตามที่ ปรากฏในเอกสารนั้ น  ไปช าระ  
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ณ เคาน์ เตอร์ของธนาคารหรือ  Internet Banking หรือ  ATM หรือช่องทางการรับช าระเงินอื่น  ๆ  
ของธนาคาร หรือ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน ที่ท าความตกลงกับกรมศุลกากร ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 
7-11 และ บิ๊กซี 
 3. การส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าขาออก 
 เมื่อผู้ส่งของออกได้ท าการบรรจุสินค้าลงในยานพาหนะแล้วเสร็จ ผู้ส่งของออกต้องจัดท า
ข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าตามรูปแบบและมาตรฐานที่กรมศุลกากรก าหนด แล้วส่งข้อมูลใบก ากับ  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร หากระบบตรวจสอบแล้วไม่พบ
ข้อผิดพลาด ระบบจะก าหนดเลขที่ใบก ากับการขนย้ายสินค้าแล้วตอบกลับไปยังผู้ส่งของออกเพื่อท าการขน
ย้ายต่อไป ทั้งนี้การส่งข้อมูลข้างต้นจะต้องท าก่อนการขนย้ายของมายังด่านศุลกากรที่จะส่งของออก  
 โดยในการจัดท าข้อมูลใบก ากับดังกล่าว ผู้ส่งของออกจะต้องท าข้อมูลใบก ากับตามบัญชี
สินค้าที่ท าการบรรจุจริงเป็นรายยานพาหนะที่ใช้ขนย้าย และให้ใช้ใบก ากับการขนย้ายสินค้าหรือเลขที่
ใบก ากับดังกล่าวเป็นบัญชีสินค้า (แบบ ศ.บ.3) ส าหรับแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรที่ด่านพรมแดนก่อนน า
ยานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร 
 4. การตรวจสอบและตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า 
 เมื่อท าการบรรจุสินค้าและส่งข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้าแล้วเสร็จ ผู้ส่งของออกจะต้อง
ควบคุมยานพาหนะมายังด่านศุลกากรที่จะส่งของออก แล้วแจ้งเลขที่ใบก ากับการขนย้ายต่อเจ้าพนั กงาน
ศุลกากร เจ้าพนักงานศุลกากรจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและท าการตัดบัญชีใบก ากับการเคลื่อนย้าย 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกที่ระบุไว้ในใบก ากับ และด าเนินการตามค าสั่งการตรวจตามผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 กรณีมีค าสั่ง “ยกเว้นการตรวจ (Green Line)" ผู้ส่งของออกสามารถไปติดต่อเจ้า
พนักงานศุลกากรเพื่อน ายานพาหนะไปยังด่านพรมแดนเพ่ือผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร
ได้ทันที 
 4.2 กรณีมีค าสั่ง “ให้เปิดตรวจ (Red Line)” ผู้ส่งของออกจะต้องติดต่อเจ้าพนักงาน
ศุลกากรเพ่ือท าการตรวจสอบของก่อนน ายานพาหนะไปยังด่านพรมแดน 
 หมายเหตุ* กรณีเป็นการส่งของออกซึ่งมีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน คือ เป็นของที่มี
มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เป็นของที่ต้องเสียภาษีอากร หรือของต้องห้าม หรือต้องก ากับในการ
ส่งออก และไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเว้นแต่ภาษีมู ลค่าเพ่ิม ให้ผู้ส่งของออกยื่นใบแจ้ง
รายละเอียดสินค้าขาออก (กศก.153) ต่อพนักงานศุลกากร ณ ด่านพรมแดน หรือจุดผ่านแดนถาวร หรือ
จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรนทางการค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนน าของออกไป
นอกราชอาณาจักร 



๒๑ 
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วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
การบรรยายเร่ือง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายกับ สปป. ลาว :  
ปัญหาและอุปสรรค 
  นายอิสระ อมรกิจบ ารุง ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๓ ขอนแก่น (BOI)              
ได้บรรยายปัญหาและอุปสรรคการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิ เศษจังหวัดหนองคายกับสปป .ลาว                       
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
  ประเภทกิจการที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ ๑. เกษตรกรรม ๒. แร่ เซรามิค โลหะ  
๓. อุตสาหกรรมประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคมีภัณฑ์ ๔. โลหะเครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง  
๕. อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ ๖. เคมีภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ ๗. กิจการบริการ เช่น โรงพยาบาล 
โรงแรม ศูนย์พักฟ้ืน ๘. เทคโนโลยี และ นวัตกรรม  

มาตรการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้ 
๑. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒. พัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย EEC ๓. พัฒนาตลาดทุน  

๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕. ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบอัตโนมัติ ไอทีดิจิทัล ประหยัดพลังงาน 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิจัยและการพัฒนา ออกแบบทางวิศวกรรม กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การลด
ความเหลื่อมล้ า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด 
นราธิวาส สงขลา มุกดาหาร เชียงราย หนองคาย นครพนม และกาญจนบุร ีโดยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
สูงสุดถึง ๘ ปี ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพ่ือการส่งออก ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร  
๑๓ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตร เซรามิค ชา เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ พลาสติก ยานยนต์/ชิ้นส่วน  
โลจิสติกส์ เครื่องมือเครื่องจักร ท่องเที่ยว เครื่องเรือน อัญมณี เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และ 
เครื่องหนัง ซึ่ง BOI ให้สิทธิพิเศษส าหรับ SMEs โดยลงทุนขั้นต่ าเพียง ๕ แสนบาท และอนุญาตให้ใช้
เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครอบคลุมประเภทกิจการทั่วไปกว่า ๓๐๐ กิจการ 
ขอรับการส่งเสริมได้ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีพ้ืนที่ ๑๓ ต าบล ใน ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง และ
อ าเภอสระใคร ข้อดีคือมีสะพานเชื่อมโยงไทย-ลาว มีมูลค่าการค้าขายชายแดนที่ดีมาก ห่างจากสนามบิน
นานาชาติอุดรธานี ๖๐ กิโลเมตร เส้นทางรถไฟ (กรุงเทพ – เวียงจันทน์) เป็นรถไฟรางคู่ความเร็วสูง มูลค่า
การค้าชายแดนไทย – ลาว อันดับ ๑ การวางเป้าหมาย ยกเว้นภาษี ๘ ปี เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงวัย 
อันดับ ๘ ของโลก (โดย Modern Maturity Magazine USA 2001) 



๒๓ 

 

  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการจัดกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย ดังนี้ เกษตร ประมง สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง โลจิสติกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรม  
และท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ อุปสรรค ปัญหา กฎระเบียบการค้าขายชายแดน มีดังนี้ 
๑. ระบบโลจิสติกส์ต้องเชื่อมโยงกับหนองคาย 
๒. ที่ดินราคาสูงมาก 
๓. ความแตกต่างทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประเพณี 
๔. นโยบายของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน 
๕. ความซับซ้อนของหน่วยงานที่ต้องประสานงาน 
๖. ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีความช านาญด้านการท าพิธีการต่าง ๆ 
๗. การจัดเก็บภาษีน าเข้าราคาสูงมาก 
๘. มีระบบช าระค่าสินค้าโดยไม่ผ่านระบบธนาคาร 
๙. นักลงทุนไม่ทราบว่าสามารถรับประโยชน์จาก BOI ได้ 
 มีการลงทุน ๕ โครงการ รวมเงิน ๗๓๕.๗๓ ล้านบาท ธุรกิจ ๖๒๓ ล้านบาท หนองคายเป็น

เมืองรองรับนครหลวงเวียงจันทน์  ชาวลาวนิยมข้ามมายังอุดรธานี เพ่ือไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า 
Central อุดรธานี โดยลาวได้ปรับตัวเป็นสังคมเมืองมากขึ้น นิยมของ Brand name จนถึงขณะนี้ จ านวน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI ในหนองคายมี ๒๓ โครงการ เงินลงทุน ๓,๗๙๖ ล้านบาท การจ้างงาน
จ านวน ๒,๔๑๗ คน อาจมีสาเหตุมาจากการที่คนหนองคายไม่รู้ข้อมูล หนองคายไม่เหมาะเป็นที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่สามารถท าเกษตร อุตสาหกรรมและท่องเที่ยว พร้อมกัน 
  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังไม่ทราบข้อมูลและไม่เข้าใจในเรื่องที่ BOI ให้การสนับสนุนในกิจการ 
๓๐๐ กิจการ และประสงค์ให้ BOI และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งรายละเอียดให้
ผูป้ระกอบการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
กรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทราบ 
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ช่วงการเสวนาระดมสมอง เรื่อง “แนวทางความร่วมมือด้านนิติบัญญัติกับรัฐสภา สปป. ลาว และ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเพ่ือก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกันด้านนิติบัญญัติ” 
  ร.ศ. ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
แจ้งว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึน้ท าใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เห็นว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ไทยกับลาว
ควรร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเพิ่มรายได้ให้ประเทศ 
ลาวมีกรมส่งเสริมการลงทุน มีส่วนลดหย่อนผ่อนปรนต่างๆ โดยฝ่ายที่ลดมากกว่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุน
ต่างประเทศได้มากกว่า หรือมีนักลงทุนในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เพ่ือหนีกับดักความยากจนต่าง ๆ ซึ่ง
ต้องใช้ก าลังและทรัพยากรค่อนข้างมาก จึงต้องการหาทางที่จะท างานร่วมกันเพื่อให้ทั้งสองประเทศได้สิ่งที่
ต้องการใกล้เคียงกัน มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ระหว่างกัน จึงถึงเวลาที่จะตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน โดยการปฏิรูปการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับแนวคิดสมัยใหม่ อาทิ 
เทคโนโลยี ประเภทอุตสาหกรรม การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม ความท้าทาย เขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
เกิดขึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรวมกันทางกายภาพ ใกล้กันรวมกัน ถ้าไกลกันต้องเชื่อมกันด้วยถนน 
  นายวิมล ปั้นคง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยฯ แสดงความชื่นชม
รัฐสภาไทยที่ให้ความส าคญัและท าเรื่องนี้มาตลอด โดยเห็นว่าสถานการณ์โควดิที่เกิดขึ้นในไทย การเชื่อมโยง
ความร่วมมือกับเพื่อนบา้นจะเปน็สิ่งที่ดีและมปีระโยชน์กว่า บริเวณชายแดนส่วนใหญ่เป็นทางผ่านของเพื่อน
บ้าน ดังนั้นการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลผลิตของตนเอง รัฐบาลควรส่งเงินมา
ช่วยพัฒนา เพ่ือขยายความเจริญไม่ให้กระจุกตัวที่กรุงเทพ แต่การลงทุนจริงยังไม่เกิด ยังไม่รู้ว่าตลาดอยู่ที่ไหน 
ถ้ามองว่าตลาดอยู่ที่ประเทศเพื่อนบา้น น่าจะต้องอ านวยความสะดวกด้านระเบียบและกฎหมาย โดยการท า
ให้ชัดเจนว่า กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องบ้าง กระบวนการด าเนินการ จ านวนวันที่ด าเนินการ ซึ่งควรร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการเป็นฐานการผลิต ต้องมีการไหลเข้าของแรงงาน และการส่งสินค้าออกไปขายได้ มี
จุดตรวจร่วม (Single Stop Inspection) ซึ่งยังติดกฎหมายหลายประการ อาทิ ต้องมีความร่วมมือจาก
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร พาณิชย์ ทหาร ฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนกฎหมายที่ใช้ในการ
ประกันภัยรถยนต์ว่าจะใช้การประกันแบบใด 
  นอกจากนี้ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้จัดท าโครงการศึกษาโครงสร้างหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของแต่ละหน่วยงานจึงท าให้เกิดความ
ล่าช้ามาก ซึ่งผู้อ านวยการส านักพัฒนาฯ มีความสนใจรูปแบบการพัฒนาระบบ digital แบบ virtual น่าจะ
ท าให้เป็น e-commerce Platform และมีการเจาะกลุ่ม Startup 
 



๒๕ 

 

  ดร. รองรัตน์ วิโรจน์เพชร กรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชี้แจงว่า
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องสร้างให้เกิดความเชื่อมโยง การมีส่วนร่วมของประชาชน ระเบียบ ประเพณี 
วัฒนธรรม และความซับซ้อนของการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ นโยบายรัฐบาลกลาง และท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศตะวันตกให้ความส าคัญกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น (ไม่มีระดับภูมิภาค) ในขณะที่ไทยมี
การบริหารโดยเฉพาะกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ควรมี
การบูรณาการกฎหมายของทั้งสองประเทศ ควรปรับแก้กฎหมายการขนส่งสินค้าและบริการ ไทยยินดี
ร่วมมือกับลาวเพราะภาษาใกล้เคียงกัน เข้าใจง่าย และที่ส าคัญหนองคายอยู่ใกล้กับลาว 
  นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา อธิบายเพ่ิมเติมว่าการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนจะช่วยอ านวยให้คนเข้าใจ
กฎหมายที่เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นที่เป็นโอกาสและอุปสรรคร่วมกันมากขึ้น ฝ่ายกฎหมายยินดี
ที่จะเอาประเด็นโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนเข้าไปในฐานข้อมูลทางทีมงานของวุฒิสภาจะเพิ่มกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับประเด็นการบริการฟื้นฟูผู้สูงอายุ  
  นายสุเทพ เอี่ยมคง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุฯ ส านักกรรมาธิการ ๓ เสริมว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลยังไม่ผลักดันกฎหมายเต็มที่ ยังไม่มี
ข้อสรุปเรื่องมาตรการแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่เข้ามารักษาตัวและพ านัก นอกจากนี้ ควรจัดประเภทของผู้สูงอายุ 
อาทิ ผู้ที่ยังท างานได้โดยผู้ประกอบการควรมีบริการรถรับ-ส่ง และการให้ long stay visa หากท าการดูแล
ผู้สูงอายุในหนองคาย จะสร้างศักยภาพมนุษย์ให้มั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน ทั้งภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ร่วมกันโดย
การใช้กระบวนการภาครัฐ 
  อาจารย์ทองพูน สุขเกษม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวว่ายินดีที่จะร่วมศึกษาวิจัย
เรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างไทย และ สปป. ลาว 
  อาจารย์เล่งศักดิ์ บุญทะลาด มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวว่าจากการเสวนาพบว่า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประชาชนไทยยังไม่เข้าใจนัก แต่ประชาชนลาวเข้าใจ โดยเฉพาะ
เมืองสะหวันเซโนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของลาว ประชาชนรับรู้และเข้าใจ ตอนแรกอาจยังไม่เห็น
รูปร่าง ต่อมาเริ่มพัฒนาขึน้และเพ่ิมเขตเศรษฐกจิพิเศษ) เมืองสะหวันเซโนเปน็เมืองทางผ่านจากทางเหนือมา
ทางใต้ เมืองสะหวันเซโนเริ่มมีสนามบิน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ท าให้เกิดความรุ่ งเรืองอย่างเห็นได้ชัด 
ในขณะที่หนองคายยังมองไม่เห็นความเข้าใจและความส าคัญของประชาชน 
 
 
 



๒๖ 

 

  นอกจากนี้  ได้เพ่ิมเติมตัวอย่างเขตเศรษฐกิจใน เขตพระธาตุหลวง เป็นที่ดินส าหรับ
ประชาชนท านา ท าไร่ รัฐท าความเข้าใจกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของ
ประเทศชาติก่อนโดยท าข่าว มีผู้พัฒนา ท าถนน โรงเรียน ท่องเที่ยว ที่ระบายน้ า ส่วนที่ยากคือตอนเริ่ม
โครงการแรก จากนั้นรัฐบาลมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลลาว
ท าได้ดี 
  อาจารย์ทองพูน สุขเกษม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวเพ่ิมเติมถึงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศว่า โดยหลักการน่าจะมีความเป็นไปได้ เพราะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในลาวในพ้ืนที่ ๑,๕๐๐ ไร่ ต้องได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลกลางก าลัง
พยายามออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ e - commerce เพ่ือรองรับธุรกิจออนไลน์ เห็นควรเชิญนักวิชาการ 
ไทย – ลาว มาประชุม Zoom ร่วมกัน และหารือเรื่องกฎหมาย e - commerce ของไทย เชื่อมั่นว่า 
การสร้าง platform ใหม่นี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ 
 
........................................... 
       คณะผู้จัดท ารายงานสรุป ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                                   นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ ์  
 ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ 
 กรรมการ 
 นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ 
 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพิธีการทูต 
 ส านักการต่างประเทศ 
 กรรมการ 
 นางสาวกัญจณัฐ ศิริวงศ์ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 ส านักการต่างประเทศ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาววรรณภัสสร์ ไชยเทพ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 ส านักการต่างประเทศ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ ์
 นิติกรช านาญการ ส านักวิชาการ 
 นายอภิวัฒน์ สุดสาว 
 นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย 



 

ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านนิติบัญญัติและด้านต่างประเทศในบริบทอาเซียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน 

เรื่อง “ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรม : รูปแบบและความท้าทายต่อการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาคมอาเซียน 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดหนองคาย 

 

   
 

   
 

        



 

   
 

   
 

   
 

   



 

   
 

   
 

   
 

  



 

   
 

   
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
 


